






สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

25 มกราคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 กัญชา ผลกระทบหลังเสพกัญชา สื่อที่นำเสนอ : เพจข่าวเวิร์คพอยท์ 23, เพจ Drama-addict - ชายออกจากเรือนจำ 2 วัน เสพกัญชาจนเมา กลับมาเจอบ้านสกปรก จึงใช้ด้ามปืนพาดผู้เช่าจนได้รับบาดเจ็บ ตร.ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย	-
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
ประเด็นสำคัญ 1. เพิ่มจุดฉีดวัคซีนโควิดต่างชาติ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, TNN, mcot, acnews, soudhitalk, amarintv, thaipbs, thejournalistclub, newtv, thebangkokinsight, workpointtoday) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ประชุมชี้แจงแนวทางการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของหน่วยบริการในสังกัด สธ. สั่งการให้ทุกจังหวัดเปิดจุดบริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง โดยย้ำว่าต้องไม่ให้เกิดกระทบกับการบริการฉีดวัคซีนให้คนไทย - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า บริการฉีดวัคซีนโควิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติระยะนำร่อง เริ่มตั้งแต่ 18 ม.ค. โดยกรมการแพทย์และสสจ.ในเมืองท่องเที่ยว สำหรับกรมควบคุมโรคเตรียมพื้นที่ใน กทม. 2 จุด คือ 1.ศูนย์การแพทย์บางรักเปิดให้บริการทุกวัน และ 2.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง นอกจากนี้ ยังเพิ่มจุดบริการในคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวใน จ.เชียงใหม่ ชลบุรี และสงขลา รวมทั้งยังมีหลายหน่วยงาน เช่น กทม. และรพ.แพทยทยอยแจ้งความจำนงขอเป็นจุดบริการฉีดด้วย ขณะนี้เริ่มให้บริการแล้วในเมืองท่องเที่ยว ได้แก่ จ.เชียงใหม่ พัทยา และภูเก็ต ยืนยันว่าเรามีวัคซีนเพียงพอ ส่วนภาคเอกชนยังไม่ได้ให้เริ่มดำเนินการ - นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ได้ให้ รพ.ในสังกัด ร่วมเป็นจุดฉีดวัคซีนสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในระยะนำร่อง รวม 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันโรคผิวหนัง รพ.ราชวิถี รพ.เลิดสิน รพ.นพรัตนราชธานี และรพ.ประสาธน์เชียงใหม่ โดยมีสถาบันโรคผิวหนัง และรพ.ราชวิถี เป็นจุดฉีดหลัก ขณะนี้ได้ทำสื่อภาษาอังกฤษและจีน เปิดให้กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนล่วงหน้า และมีข้อสั่งการให้ รพ.ในสังกัดทั่วประเทศอีก 30 แห่ง เป็นจุดบริการฉีดวัคซีนนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วย 2. แนวทางตรวจโควิดด้วยตัวเอง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ) - รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณบดีแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ เปิดแนวทางการตรวจโควิดด้วยตนเอง หากมีอาการตรวจ ATK ได้ผลลบควรสุ่มได้ว่าติดเชื้อ ให้แยกตัวจากผู้อื่นและดูแลรักษา หากผลลบควรตรวจซ้ำทุก 48 ชั่วโมง ถ้าได้ผลลบ 3 ครั้งหรือหากไปตรวจด้วยวิธี RT-PCR แล้วได้ผลลบ ให้คิดว่าเป็นโรคอื่น ไม่ใช่โควิด 19	-
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
การถ่ายโอน รพ.สต. สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน - นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ทั้ประธานคณะกรรมการ MIUฯ กล่าวว่า การถ่ายโอนที่ดีคือการบริการ เป้าหมายหลักคือการบริการประชาชนต้องมีคุณภาพ ส่วนการเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงตัวเลขบุคลากร 40% ที่อยากกลับคืนกระทรวงถือเป็นการสะท้อนให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ อยากรับฟัง มิใช่ออกมาแก้ตัวโจมตี จากการสำรวจพบว่าการโอนย้ายไป	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อบจ.ครั้งนี้อยู่ในระดับพอใช้ ดี และดีมาก มีประมาณ 10% แต่มีราว 90% ที่ค่อนข้างมีปัญหาหลากหลาย ตรงนี้ต้องค่อยๆ ทำงานร่วมกันและปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้ในอนาคตการถ่ายโอนเกิดปัญหาน้อยที่สุด</p> <p>-นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย เผยกรณีื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายโอน รพ.สต. ระบุว่าแพทย์ เจ้าหน้าที่ ไม่เห็นด้วยจำนวนมาก การไม่เห็นด้วยมี แต่มีไม่กี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายสมาคมฯ พ้องร้องผู้ให้ข้อมูลไปลงสื่อต่างๆ ถือว่าเป็นข้อความเท็จ รวมถึงจะยื่นหนังสือถึง รมว.สธ.ให้ปลดแหล่งข่าวซึ่งมาจากผู้ใหญ่ ในสธ. ออกจากคกก.กระจายอำนาจฯ เพราะไม่พูดความจริง ทำให้เกิดความเสื่อมเสียในภาพรวมทั้งประเทศ พร้อมยืนยัน การถ่ายโอนรพ.สต.เป็นเรื่องดี ถูกต้องแน่นอน เพราะท้องถิ่นอยู่ใกล้กับประชาชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, 77 kaoded, TOP NEWS)</p> <p>-นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ที่ประชุมสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา เห็นชอบขอรับการถ่ายโอน ภารกิจสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ และรพ.สต. จำนวน 2 แห่ง คือ รพ.สต. แปลงยาว และรพ.สต. บ้านคลองหนึ่ง สังกัด สสอ.ปลงยาว มาอยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.ฉะเชิงเทรา โดยจะดำเนินการตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมถึงอนุมัติ ให้โอนเงินงปม.รายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 1,455,440 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 11 โครงการ</p>	
<p>อนุมัติ 686 ลบ.ผลิตแพทย์เพิ่ม 2,950 คน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, thaipbs)</p> <p>- นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยมติ ครม. เห็นชอบโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบ ด้านการดูแลสุขภาพจิต กรอบวงเงิน 686.07 ล้านบาท เดินหน้าโครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลสุขภาพจิต ผลิตแพทย์และ บุคลากรจิตเวชเพิ่ม 2,950 คน ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 โดยมีอบสธ.เป็นผู้ดำเนินการ</p>	
<p>กำชับทุกจังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ นสพ.(ไทยรัฐ) , เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, workpointtoday, ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. กำชับทุกจังหวัดเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากผลกระทบฝุ่น PM 2.5 หลัง สถานการณ์ค่าฝุ่นเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หากเกินเกณฑ์มาตรฐานให้พิจารณาเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และ สาธารณสุขบริหารจัดการสถานการณ์ เผยขณะนี้ 23 จังหวัด เตรียมเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ และประชาชนตรวจสอบค่าฝุ่น และปรับกิจกรรมการดำเนินชีวิต</p>	
<p>ซูโมเดล “พริกไทยปะเหลียน”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รรมช.สธ. กล่าวว่า สธ.มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการ “อาหารเป็นยา” เพื่อกระตุ้นประชาชนให้นำ สมุนไพรท้องถิ่นมาใช้ ซึ่งกรมวิทย์ฯ ทำการศึกษาวิจัยพริกไทย พันธ์ปะเหลียน ซึ่งเป็นพริกไทยพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดตรัง โดยนำเทคโนโลยีทางชีววิทยาระดับโมเลกุลในการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรม เพื่อเป็นโมเดลที่ใช้ในการพัฒนาพันธุ์สมุนไพร ชนิดอื่น ๆ โดยใช้ข้อมูลและวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ร่วมกับการบูรณาการความร่วมมือ กับเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อศึกษาความหลากหลายที่เหมาะสมต่อการปลูกและขยายพันธุ์ให้ได้พืชสมุนไพรที่มีคุณค่าทาง เศรษฐกิจ มีประโยชน์ทางการแพทย์และพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจต่อไป</p>	
<p>ยินดี “ผอ.รพ.ราชบุรี” ได้รับรางวัล AAH Award 2023</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage, newtv, mgronline)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยว่า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี ได้รับรางวัล AAH Award 2023 ในการ ประชุมพันธมิตรกำลังคนด้านสุขภาพภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Action Alliance on Human Resources for Health) ครั้งที่ 12 ซึ่งเป็นรางวัลระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากผลงานโดดเด่นในการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบ ทั้งข้อมูลสุขภาพ กำลังคน ตอบสนองนโยบายระดับชาติ สร้างประโยชน์ให้กับ ประชาชน</p>	
<p>Modern NIT มิติใหม่การบริการทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, headtopics, mgronline)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึง การจัดงานModern NIT มิติใหม่การบริการทางการแพทย์ ว่าสถาบันประสาทวิทยาได้พัฒนาทั้งเรื่องคุณภาพการรักษาและการบริการเพิ่มขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและบริการเช่น SMART OPD ให้บริการผ่านแอปฯ NIT PLUS เพื่อให้ผู้ป่วยลงทะเบียนล่วงหน้ารวมทั้งชำระเงิน และDMS Telemedicine เป็นการพบแพทย์ออนไลน์ในระบบทางไกล และรอร์รับยาที่บ้านในผู้ป่วยที่อาการคงที่ โดยคนไข้ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่รพ. นอกจากนี้ ยังมีหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่หรือ Mobile Stroke Unit เพื่อช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ ชกหลังข่าว</p> <p>-นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ จัดทีมระดับบิ๊กๆ ของกรมการแพทย์ มาพร้อมหน้าพร้อมตาในงานแถลงข่าว Modern NIT มิติใหม่การบริการทางการแพทย์ ของสถาบันประสาทวิทยา พร้อมย้ำสื่อมวลชนเป็นสื่อกลางที่จะนำข้อมูลจากสธ.ส่งต่อไปถึงชาวบ้าน ระบุ กรมการแพทย์ไม่มีกรปิดข้อมูล ยินดีให้ข้อมูลทุกอย่าง แต่หากเป็นข้อมูลด้านลบช่วยกระซิบบอกก่อนสักระยะ ไม่ใช่เพื่อจะหลบเลี่ยงแต่เพื่อหาข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง เพื่อความโปร่งใสและตอบทุกคำถามอย่างครบถ้วน</p>	
<p>เตือนอย่าหลงเชื่อ 'ปลาเหล็ก-กระทะเหล็ก' ช่วยเพิ่มธาตุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, pptvhd36, siamrathonline, mcot, one31, mgronline, headtopics, ch3plus)</p> <p>-ดร.นายแพทย์สรายุทธ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เตือนอย่าหลงเชื่อกรณีส่งต่อข้อมูลบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับปลาเหล็กและกระทะเหล็กช่วยเพิ่มธาตุเหล็กจากการปรุงประกอบอาหาร ผลจากการวิจัยชี้ให้เห็นว่าปลาเหล็กไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันแก้ไขปัญหาโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ส่วนสินค้ากระทะเหล็กที่อ้างสรรพคุณว่ามีธาตุเหล็กและช่วยเพิ่มธาตุเหล็กในอาหารถือเป็นการโฆษณาเกินจริง เพราะยังไม่มีการวิจัยใดสามารถยืนยันได้ ทั้งนี้ ร่างกายได้รับธาตุเหล็กจากการกินอาหารที่มีสารอาหารครบในปริมาณที่เพียงพอ และวิตามินตามคำแนะนำของแพทย์</p>	
<p>อย่าเชื่อหยุดตาด้วยปัสสาวะแก้ปวดตาเสี่ยงติดเชื้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (pptvhd36)</p> <p>-กรมการแพทย์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการส่งต่อคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องใช้ปัสสาวะหยุดตา ช่วยแก้อาการปวดตาได้ เป็นข้อมูลเท็จ ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าว</p>	
<p>หมอแผนไทยใช้ 'คทาปุพุทธชงนาคราช' ดูดพิษ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, มติชน)</p> <p>-นายพิสิษฐ์ ชุนจิตรารพานิช แพทย์แผนไทย - จีน ให้สัมภาษณ์กรณีคลิปที่ประชาชนแชร์ในโลกออนไลน์ ซึ่ง ใช้ 'คทาปุพุทธชงนาคราช' ดูดพิษ ขับไล่ ไข้บารมี มนต์คาถาปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย-อัปมงคล ระบุตามที่เห็นในคลิปที่มีการเผยแพร่ไปนั้นเป็นการรักษาทางจิตควบคู่กับทางกาย ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษในเรื่องของเวทมนตร์คาถาอาคม ไม่ได้มุ่งหวังเพียงทางกาย ผู้ป่วยที่มามีทางจิต ทางอารมณ์ แสดงผลออกมาทางร่างกาย คลิปที่นำเสนอไม่ได้มีเจตนาในเรื่องของการโฆษณาเพื่อให้เกิดความมั่งงาย อยากให้เกิดความเชื่ออย่างมีสติ ตนเชื่อทั้งวิทยาศาสตร์และจิตศาสตร์ ดังนั้นเมื่อรักษาทางปัจจุบันแล้วไม่หาย มารักษาแบบนี้เพื่อเยียวยาจิตใจไม่ให้ทุกข์มากนัก</p>	
<p>สปสช.พร้อมแจกถุงยางอนามัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ เหะพาที</p> <p>-ขอบคุณเลขาธิการ สปสช. ที่ได้ดำเนินการแจกถุงยางอนามัยมาหลายปีแล้ว เพราะเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพ ขอร่วมประชาสัมพันธ์แจกถุงยางฟรีแก่ปชช.ในครั้งนี้อย่างเต็มที่ ส่วนที่ระบุจะเริ่มตั้งแต่ 1 ก.พ.เป็นต้นไปนั้น เหมาะสมเนื่องจากกิจกรรมอันเนื่องมาจากความรักที่มักจะเกิดขึ้นมากในวันแห่งความรัก โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน เป็นเหตุให้โรคร้ายต่างๆ รวมทั้งการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นข้างมากเป็นพิเศษ</p>	
<p>ทะเลาะวิวาทในโรงพยาบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7)</p> <p>-เกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่น ทะเลาะวิวาทที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชภูษิตนารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ล่าสุด ตำรวจเผยผู้ปกครองเตรียมนำเยาวชนผู้ก่อเหตุมอบตัวแล้ว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กรม.เห็นชอบข้อเสนอการตั้งปม.รายจ่ายประจำปีงบประมาณ.พ.ศ.2567</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ฐานเศรษฐกิจ, เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผอ.สำนักงบประมาณ เผย ที่ประชุมกรม. มีมติเห็นชอบข้อเสนอการตั้งปม.รายจ่ายประจำปีงบประมาณ. พ.ศ.2567 รวมทั้งขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ.สำหรับรายการงปม.ที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปของแต่ละหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ สำหรับการตั้งปม.รายจ่ายประจำปี 2567 และรายการผูกพันข้ามปีโครงการที่มีวงเงินเกินพันล้านบาท ของสธ. ได้แก่ คก.ศูนย์การแพทย์เพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่แห่งชาติบิราศนราดรุร วงเงิน 2,229.84 ล้านบาท</p>	
<p>กรม.ขยายลดหย่อนภาษี 2 เท่าบริจาค 13 มูลนิธิด้านสธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์ แนวหน้า สยามรัฐ สำนักข่าวอิศรา, ประชาชาติธุรกิจ,ฐานเศรษฐกิจ innnews, mono29, thaigov ch7 thnthailand thebangkokinsight thaogov)</p> <p>-กรม.อนุมัติร่างกฎหมายขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคด้านสาธารณสุข โดยออกเป็นร่างพระราชกฤษฎีกา มีสาระสำคัญเป็นการขยายระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่หน่วยรับบริจาคด้านสาธารณสุข รวม 13 แห่ง (จากหน่วยรับบริจาคเดิม 10 แห่ง) เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยหักลดหย่อนเป็นจำนวน 2 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาค โดยหน่วยรับบริจาคทั้ง 13 แห่ง ประกอบด้วย หน่วยรับบริจาคเดิม 10 แห่ง ได้แก่ 1) สภากาชาดไทย 2) มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ 3) ศิริราชมูลนิธิ 4) มูลนิธิจุฬารักษ์ 5) มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ 6) มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนฯ 7) มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช 8) มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี 9) มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า 10) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และเพิ่มเติมหน่วยรับบริจาคใหม่ 3 แห่ง ได้แก่ 1) มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2) มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา 3) มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก</p>	
<p>กิน “น้ำซูป” โซเดียมสูง เสี่ยงป่วยไตวาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง สำนักข่าวไทย hfocus)</p> <p>-สสส. ร่วมกับเครือข่ายลดบริโภคเค็ม เปิดตัวโครงการ “ลดเค็ม ลดโรค” รณรงค์ให้คนไทยเห็นภัยร้ายจากการกินโซเดียมเกินมาตรฐาน เตือนกินน้ำซูปโซเดียมสูง เสี่ยงป่วยไตวาย เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ขยายชุมชน-มหาวิทยาลัย ชวนปรับพฤติกรรม “ลดชด ลดปรุง ลดอาหารแช่แข็ง” ตัดตอนโรค NCDs</p>	